



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์ คอลัมน์ มติ ครม.	แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง สธ. -เสนอข่าว ครม.มีมติอนุมัติตามที่สธ.เสนอแต่งตั้ง นพ.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ อย. ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข (นักวิชาการอาหารและยาทรงคุณวุฒิ) อย. และนพ.อรุณพล ชีพสัตยากร ผอ.สคร.ที่ 4 จ.ราชบุรี (ผอ.เฉพาะด้าน (แพทย์) ระดับสูง) กรมควบคุมโรค ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน สาขาโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม) สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย สยามรัฐ ไอเอ็นเอ็น ทีวีช่อง 3,5,7,9,NBT,ThaiPBS ,TNN24,ไทยรัฐTV	เชือดคอตยา -เสนอข่าว ก่อนการประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ชมนิทรรศการการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การจัดการการติดยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 จัดโดยคณะกรรมการนโยบายการติดยาต้านจุลชีพแห่งชาติ ที่มี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วย “ปึกหมุด...หยุดเชือดคอตยา” เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง และกล่าวว่า วันนี้ต้องทำให้สังคมเข้าใจว่าอะไรคือยาต้านจุลชีพ มีอันตรายอย่างไร ซึ่งไทยได้ประกาศในเวทีสหประชาชาติและรัฐบาลได้แถลงไปแล้วว่าเราจะเป็นประเทศที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะช่วย 2 อย่างคือ ไม่ทำให้สุขภาพแย่ลง และลดค่าใช้จ่ายเรื่องการรักษา โดยได้รับความร่วมมือจากอย.ในการดำเนินการ
ไทยโพสต์	ต่ออายุ “สารพาราควอต” -เสนอข่าว จากกรณีคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่มีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน มีมติให้ต่อทะเบียน “พาราควอต” อีก 6 ปี เนื่องจากยังไม่มีผลการวิเคราะห์หรือตีความออกมาว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ภกญ.อมรรัตน์ ลีระนิธิกุล เกษตรกรชำนาญการพิเศษ อย. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง กล่าวว่า อำนาจต่อทะเบียนสารพาราควอต เป็นหน้าที่ของก.เกษตรฯ ส่วนการยกเลิกการต่อทะเบียนเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย มาตรา 18 สธ.มีหน้าที่เพียงเสนอนโยบาย หากออกเป็นนโยบายให้หยุดใช้ไม่ได้ ก็จะดำเนินการตามกลไกที่มีอยู่เพื่อจำกัดการใช้ให้ค่อยๆ หดไป เช่น การรณรงค์อาหารปลอดภัยในรพ. ด้านน.ส.ปรกชล อู๋ทรัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช หรือ Thai PAN กล่าวว่า ทางเครือข่ายประมาณ 50 จังหวัดอาจจะมีการรวมตัวฟ้องร้องให้เพิกถอนการต่อทะเบียนสารดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือเพื่อหาข้อสรุปว่าจะเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไป
ไทยรัฐ มติชน แนวหน้า คมชัดลึก เดลินิวส์ มติชน แนวหน้า เดลินิวส์ คมชัดลึก	โครงการก้าวคนละก้าว -เสนอข่าว ตูน บอดี้สแลม พร้อมเพื่อนดารานักร้อง ร่วมวิ่งวันที่ 21 ยอดบริจาค 307 ล้านบาท -เสนอข่าว นพ.เชิดชาย ชัยวิฑูโร ผอ.รพ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และกลุ่มอาสาสมัครดูแลที่ตูน นำนักเรียน ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป ร่วมซ้อมกิจกรรม “ก้าวเปลี่ยนชีวิต” (Run for Life) บริเวณสามแยกยายม่อม เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับตูนและคณะ คาดว่าตูนจะร่วมกิจกรรมกับชาว อ.บางสะพาน ในวันที่ 23 พ.ย.นี้ -เสนอข่าว นายประจวบ กันธิยะ รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าว “ชาวเชียงใหม่ วิ่งด้วยใจ ก้าวไปด้วยกันกับ ตูน บอดี้สแลม” ในโครงการ “ก้าวคนละก้าว” โดยมี นพ.ชาญชัย พงมาน รอง ผอ.รพ.นครพิงค์ พร้อมด้วย นพ.ธณิ ภายิ ผู้ช่วย ผอ.รพ.นครพิงค์ ร่วมแถลงข่าว โดยผวจ.เชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และรพ.ในเขตภาคเหนือ จัดให้มีการวิ่งดังกล่าวคู่ขนานไปกับโครงการก้าวคนละก้าว แบ่งเป็น วิ่งมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร และวิ่งฟันรัน 3.5 กิโลเมตร ในวันจันทร์ที่ 11 ธ.ค. ผู้ที่ลงทะเบียนวิ่งและร่วมบริจาคที่เข้าเส้นชัย 4,000 คนแรก จะได้รับ

สื่อ	ประเด็นข่าว
แนวหน้า คมชัดลึก เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p>เหรียญที่ได้รับการออกแบบ และขออนุญาตจากโครงการก้าวคนละก้าวๆ โดยเงินบริจาคทั้งหมดเข้าสมทบโครงการก้าวคนละก้าวของตูน ส่วนการวิ่งผ่านจ.ลำปาง ทางรพ.นครพิงค์ได้จัดทีมแพทย์ไว้กว่า 50 คน เพื่อไปช่วยเหลือดูแลตูนและกลุ่มนักวิ่งที่มาวิ่งด้วย</p> <p>-เสนอข่าว นายเอนก จงเสถียร ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 5 แดงข่าวการจัดคอนเสิร์ตการกุศลของวงคาราบาว ในชื่อ "ศรัทธาเพื่อชีวิต" เพื่อนำเงินรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ร่วมกับเงินสนับสนุนจากสปอนเซอร์ภาคเอกชน มอบให้กับโรงพยาบาลรัฐ 42 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 20 ม.ค. 2561 ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี บัตรราคา 5,000/3,000 และ 1,500 บาท จำหน่ายบัตรที่ไทยทิกเก็ต เมเจอร์ และรพ.รัฐขนาดใหญ่ 16 แห่ง ได้แก่ รพ.จุฬาฯ รพ.ศิริราช รพ.รามธิบดี รพ.พระมงกุฎเกล้า รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า รพ.ภูมิพลอดุลยเดช รพ.ตำรวจ รพ.ราชวิถี รพ.นพรัตนราชธานี รพ.เวชพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รพ.ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ รพ.สวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา รพ.จุฬารัตน์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรพ.รัฐ 42 แห่ง จะได้รับเงินสนับสนุนแห่งละ 1 ล้านบาท แบ่งเป็นรพ.รัฐขนาดใหญ่ที่จำหน่ายบัตรคอนเสิร์ต 16 แห่ง อีก 26 แห่งต้องการสนับสนุนเงินจากสปอนเซอร์ และได้รับการสนับสนุนแล้ว 10 แห่ง ได้แก่ รพ.เทพรัตนนครราชสีมา รพ.ชัยนาทนครเทพ รพ.น่าน รพ.สงขลานครินทร์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร รพ.ตระการพิชผล รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา รพ.ยะลาสิริรัตนรักษ์ รพ.สุษัฎราญ และ รพ.อุทอง ส่วนอีก 16 แห่งที่จะได้รับเงินช่วยเหลือจากการจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ต ได้แก่ รพ.ชุมพลบุรี รพ.นครไทย รพ.หลวงพ่อกวักกัฏฐิ์ ชุตินุช อุทิศ รพ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน รพ.หัวน้ำใหญ่ รพ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร รพ.ราชบุรี รพ.สงขลา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รพ.ลืออำนาจ รพ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ รพ.มหาสารนครเชียงใหม่ รพ.ด่านซ้าย รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์ รพ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย และรพ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี</p>
Hfocus	<p>ค้านประกาศ สพฉ.</p> <p>-เสนอข่าว นายพิสิษฐ์ พงษ์ศิริสกุล เลขาธิการมูลนิธิพุทธธรรมสุข 31 นครราชสีมา เปิดเผยว่า หลังจากรมว.สธ. มอบหมายให้ นายพงษ์ภักดิ์ เรืองเครือ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้แทนองค์กรภาคเอกชนไม่แสวงหากำไร 11 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2560 และมีมติว่าให้ชะลอร่างประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ พ.ศ. 2560 ออกไปก่อน แต่ในวันที่ 15 พ.ย. 2560 ที่ประชุมบอร์ด สพฉ.ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้ภายใน 180 วัน ทำให้เกิดผลกระทบต่อในการลำเลียงหรือรับส่งผู้ป่วย เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่ทั่วประเทศกว่า 1 แสนคนยังอยู่ในระดับ First Responder (FR) ซึ่งไม่ทราบวามว.สธ.ทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหรือไม่ แต่เครือข่ายกู้ชีพที่ไม่เห็นด้วยกับประกาศฉบับนี้จะยังคงต่อสู้ต่อไปโดยอาศัยช่องทางตามกฎหมาย</p>
คมชัดลึก เดลินิวส์ ไอเอ็นเอ็น สปริงนิวส์ มติชนออนไลน์ กรุงเทพ ธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p>ร้องคลินิกทำฟันให้พนักงานทำแทนแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นางลีนา จังจรรยา หรือ "ลีน่าจิง" พร้อมด้วย นายศุภวิชญ์ เกิดสมบูรณ์ อายุ 22 ปี นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนายทวิทรัพย์ บ้างพัฒนาศิริ อายุ 52 ปี สาวประเภทสอง ได้เข้าแจ้งความต่อตำรวจกองปราบให้ดำเนินคดีคลินิกทันตแพทย์แห่งหนึ่งใน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ในความผิดตามพ.ร.บ.ทันตกรรม ปี 2537 เนื่องจากให้ผู้ที่ไม่ใช่แพทย์มาเป็นผู้รักษา เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำ พบว่าเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับผู้บริโภค จึงแนะนำให้ผู้เสียหายไปแจ้งความดำเนินคดีที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ต่อไป</p>
เดลินิวส์	<p>ศูนย์ตอกเส้นสีไพรไม่มีใบอนุญาต</p> <p>-เสนอข่าว นายชาติรี พินโย นิตกรชำนาญการพิเศษ กรม สบส. พร้อม จนท.สธ. และตำรวจ สภ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เข้าตรวจสอบศูนย์ตอกเส้นสีไพร สาขาปากเกร็ด ชั้น 2 อาคารอวดารคลินิก พบว่า ชั้น 1 เป็นคลินิกได้รับอนุญาตถูกต้อง แต่ชั้น 2 ที่มีการตอกเส้น พบผิดพ.ร.บ.การแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 มีอัตราโทษจำคุก 3 ปี ปรับ 60,000 บาท จึงให้หยุดดำเนินการ และเชิญตัวไปให้ปากคำที่สภ.ปากเกร็ด</p> <p>นายชาติรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การตอกเส้นเป็นศาสตร์การแพทย์พื้นบ้าน กำลังอยู่ในขั้นตอนของกรมการแพทย์แผนไทยจัดเข้าระบบ ได้หารือกับพท.แล้วว่าเข้าข่ายการแพทย์แผนไทย จึงมาตรวจสอบ แต่ไม่มีใบอนุญาต ได้แนะนำให้ไปขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อย เพื่อสาธารณสุขจะได้จัดเข้าระบบให้ถูกต้องต่อไป</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>แพทย์ลวนลามผู้ตรวจสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว พนักงานสาวโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 11 ราย เข้าแจ้งความที่ สภ.สูงเนิน ให้ดำเนินคดีกับ นายโตโต้ (นามสมมติ) ข้อหากระทำอนาจาร หลังจากโรงงานมีการตรวจสุขภาพประจำปี และถูกนายโตโต้ซึ่งเป็นแพทย์ลูบลำหน้าอก ทั้งที่รายการตรวจสุขภาพประจำปี ไม่มีการตรวจมะเร็งเต้านมแต่อย่างใด</p>
มติชน แนวน้ำ	<p>สถานการณ์น้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนหลายจังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก จากอิทธิพลของพายุ "คีโรกี" ขณะที่เทศบาลหัวหินประกาศปิดโรงเรียน 2 แห่ง หลังฝนกระหน่ำน้ำท่วมเส้นทางหลายช่วง เจ้าหน้าที่น้ำเรือท้องแบนเข้าช่วยเหลือชาวบ้านชุมชนซอยหัวหิน 102 ที่น้ำท่วมสูง 1-2 เมตร ขณะที่ จ.เพชรบุรี มีฝนตกหนักลงมาต่อเนื่อง ทหาร-ตำรวจ จนท. เร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ อ.เมืองเพชรบุรี ที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมขังสูง 50- 60 ซม</p> <p>-ที่ จ.ราชบุรี เกิดฝนตกหนัก ส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมถนน สะพานขาด บริเวณหมู่ 3 และหมู่ 5 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่บางแห่งยังไม่สามารถออกมาจากพื้นที่ได้</p>
สวท.	<p>เร่งกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวภายหลังเยี่ยมชมศูนย์บริหารสุนัขจรจัดเทศบาลเมืองแสนสุข อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ว่า รัฐบาลได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ. ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย โดยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) คือรวมแนวทางการปฏิบัติสุขภาพคน สุขภาพสัตว์ และสุขภาพสิ่งแวดล้อมไว้ด้วยกัน เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี ตั้งเป้าทุกกลุ่มจังหวัดต้องมีอย่างน้อยหนึ่งแห่ง เพื่อเป็นต้นแบบศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดที่มีมาตรฐาน ขณะนี้নার่องแล้ว 5 แห่ง ได้แก่ นครราชสีมา อุตรดิตถ์ เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช และกทม.</p>
กรมประชาสัมพันธ์ ไอเอ็นเอ็น ทวีช่อง 5	<p>นวัตกรรมทางอาหาร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย.ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) บูรณาการขับเคลื่อนธุรกิจด้านอาหารไปสู่ตลาดโลก สามารถตอบโจทย์สำคัญ 3 เรื่อง คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ และผลิตภัณฑ์อาหารไทยเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ เป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการส่งออก</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>ปัญหาสุขภาพจิตเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ปัญหาลูกทะเลาะกัน เข้ากันไม่ได้ ไม่รักกัน หรือพี่ไม่ยอมให้น้องเข้าใกล้แม่ เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ผู้ใหญ่ต้องใส่ใจ เนื่องจากหากแก้ไขไม่ถูกวิธี เด็กจะฝังใจและลูกกลายกลายเป็นความเกลียดชังไปจนโต จากการวิเคราะห์พบสาเหตุมักเกิดจากการปฏิบัติของพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู ผู้ใหญ่รอบ ๆ ตัว ในการป้องกันปัญหา มีคำแนะนำ ดังนี้ 1.อย่ารักลำเอียง 2.ให้พี่มีส่วนร่วมดูแลน้อง 3.เอาใจใส่ดูแลลูกคนที่เหมือนเดิม 4.ไม่ควรใช้คำพูดในเชิงเปรียบเทียบระหว่างพี่กับน้อง และ 5.ให้ความรักลูกเท่ากัน</p>
สำนักข่าวไทย มติชน	<p>บรวานี้ผสมกัญชา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงกรณีพริตตี้สาวถูกหลอกให้กินบรวานี้มีส่วนผสมของกัญชา ว่า กัญชาเป็นยาเสพติดประเภท 5 มีสาร Tetrahydrocannabinol (THC) ออกฤทธิ์แบบผสมผสาน ทั้งกระตุ้นประสาท กดประสาท และหลอนประสาท เมื่อเสพเข้าไปสาร THC จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็วและเข้าสู่สมอง เริ่มออกฤทธิ์ใน 2-3 นาที นาน 3-5 ชม. จึงขอเตือนนักท่องเที่ยวยามค่ำคืน ต้องมีสติ ไม่ดื่มจนเมาหรือดูแลตัวเองไม่ได้ เพราะอาจเกิดอันตรายตามมา ที่สำคัญอย่ารับอาหารหรือเครื่องดื่มจากบุคคลที่ไม่รู้จัก</p>
ข่าวสด คอลัมน์ บก.ตอบ จม.	<p>การจัดอบรม CPR</p> <p>-เสนอจดหมายจากคุณสมพิศ ว่า กรณีการเสียชีวิตของ โจ บอยสเก๊าท์ เป็นบทเรียนว่าถึงเวลาหรือยังที่ควรจะเรียนรู้เรื่อง CPR เบื้องต้นกันทุกคนครับเร็ววัน ถ้าคนในครอบครัวหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน จะได้ทำได้ถูกต้องระหว่างรอหน่วยกู้ชีพหรือพยาบาล ขอให้ก.ศึกษาธิการ ร่วมกับสาธารณสุขในเขตพื้นที่ จัดอบรมให้เยาวชนและชุมชนได้เรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สยามรัฐ</p> <p>ไทยโพสต์ เดลินิวส์</p>	<p>ความรุนแรงในเด็ก-สตรี</p> <p>-เสนอข่าว ที่ทำเนียบรัฐบาล สภาภษาชาติไทย และก.พัฒนาสังคมฯ นำคณะศิลปินดาราช้าพบเพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก และเข้าติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาวย เพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ด้าน นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันนี้ทุกฝ่ายต้องช่วยเหลือร่วมมือกัน สื่อมวลชนก็ต้องช่วยเหลือดูแล โดยเฉพาะการนำเสนอในโซเชียลมีเดีย</p> <p>-เสนอข่าว นางณัฐวดี ณ มโนรม นักสังคมสงเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และนายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย กล่าวในงานเปิดตัวหลักสูตรออนไลน์ด้านการคุ้มครองเด็ก (Child Protection e-learning) ว่า จากข้อมูลปี 2559 พบเด็กไทยถูกกระทำความรุนแรง 9,894 คน สมาคมนักสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ และสภานิติบัญญัติ ได้จัดทำหลักสูตรสอนเรื่องการคุ้มครองเด็กออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.thaichildprotection.com เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยและของภูมิภาคอาเซียน เกี่ยวข้องทั้งการศึกษา สาธารณสุข และกระบวนการยุติธรรม มีการทดลองใช้หลักสูตรร่วมกับชุมชนเพื่อให้เข้าถึงทุกพื้นที่ โดยมีเนื้อหา 11 หัวข้อ คือ 1.สภาพปัญหาปัจจุบัน 2.จิตวิทยากับการเลี้ยงดูเด็ก 3.ความรุนแรงและผลกระทบ 4.หลักการดำเนินงานตามกระบวนการคุ้มครองเด็ก 5.การสื่อสารกับครอบครัวเด็ก 6.การฟื้นฟูเยียวยาเด็กและครอบครัว 7.มาตรการ/กลไกในการคุ้มครองเด็ก 8.พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 2546 9.กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 10.การถามปากคำและการสืบพยานเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี และ 11.การเขียนรายงานและคำร้อง นอกจากนี้ ยังมีการสอบวัดความรู้ ซึ่งผ่านการรับรองสภาวิชาชีพแล้ว หากสอบผ่านร้อยละ 70 ก็จะได้รับวุฒิบัตรจากสภาวิชาชีพด้วย ส่วนนักสังคมสงเคราะห์สามารถนำคะแนนไปเปรียบเทียบกับต่ออายุวุฒิบัตรได้</p>
<p>มติชน</p>	<p>เยี่ยม จนท.รพ.ยะลาถูกยิง</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุชิต ตระกูลมุกทุตา ผวจ.ยะลา เดินทางเข้าเยี่ยมอาการบาดเจ็บของนางวนิดา ศรีแก้ว ผู้ช่วยเหลือคนไข้ หน่วยไตเทียม รพ.ยะลา ที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บในพื้นที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา เมื่อวันที่ 19 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 50,000 บาท ให้กับบุตรชาย รวมทั้งมอบกระเช้าเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>เรืออัตโนมัติกำจัดลูกน้ำยุง</p> <p>-เสนอข่าว รศ.ดร.วีรพงษ์ แพรสุวรรณ อธิการบดีม.เทคโนโลยีสุรนารี เปิดตัวผลงานวิจัย “เรืออัตโนมัติกำจัดลูกน้ำยุง” ด้วยคลื่นอัลตราโซนิกในย่านความถี่ที่เหมาะสมกับการกำจัดลูกน้ำยุง ไม่ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำอื่น ไม่ทำลายหรือสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 และจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว โดยได้ทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2560 เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยภายในวังสระปทุม</p>
<p>เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p> <p>เว็บไซต์ข่าวสด</p>	<p>ภัยจากควีนบู่ที่มีสอง</p> <p>-เสนอข่าว สังคมออนไลน์ให้ความสนใจเรื่องของผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ พิม จำ ซึ่งได้โพสต์ในกลุ่ม HerKid รวมพลคนเท่ต่อลูก เป็นภาพเอ็กซ์เรย์ปอดของลูก และภาพขณะพ่นยา โดยระบุว่า ลูกเกิดอาการปอดติดเชื้อ หอบ สาเหตุจากการได้รับควีนบู่จากสามี่ ซึ่งแม้จะไม่ได้สูบบุหรี่ในบ้าน แต่มีควันที่ติดมากับเสื้อแล้วมาอุ้มลูก</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch